



# สหกรณ์ออมทรัพย์ ข้าราชการสรรพากร จำกัด

## เรียน ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัดทุกท่าน

ตามที่ได้มีกระแสข่าวเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ของสหกรณ์ต่าง ๆ ทั่วประเทศรวมถึงสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด (สหกรณ์ฯ) ซึ่งทางคณะกรรมการดำเนินการ ได้ชี้แจงกรณีการลงทุนของสหกรณ์ฯ ให้แก่สมาชิกได้รับทราบแล้ว นั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจน และเข้าใจ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสหกรณ์ฯ ในกรณีต่าง ๆ จึงขอเรียนเพิ่มเติมเพื่อให้ท่านสมาชิกมีความมั่นใจในการ บริหารงานของสหกรณ์ฯ ดังนี้

ปัจจุบันสหกรณ์ฯ มีสินทรัพย์ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ รวมทั้งสิ้น ๑๗,๕๑๔ ล้านบาท โดยมีเงิน ให้กู้ยืมแก่สมาชิกจำนวน ๑๒,๐๓๐ ล้านบาท (ร้อยละ ๖๘.๖๘ ของสินทรัพย์รวม) และมีบัญชีเงินฝากในสถาบัน การเงินจำนวน ๓,๒๑๔ ล้านบาท (ร้อยละ ๑๘.๓๕ ของสินทรัพย์รวม) รวมทั้งมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่อยู่ใน ความต้องการของตลาด จำนวน ๒,๑๒๖ ล้านบาท (ร้อยละ ๑๒.๑๔ ของสินทรัพย์รวม) สำหรับการลงทุนในหุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) พบว่า มีมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น จำนวน ๔๓๖ ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๒.๔๙ ของสินทรัพย์รวม โดยสหกรณ์ฯ ได้เริ่มลงทุนในหุ้นกุดังกล่าว ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และได้ปฏิบัติตามประกาศของ คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน สหกรณ์ฯ ได้รับดอกเบี้ยจากการลงทุนในหุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงิน ๔๑.๖ ล้านบาท โดยได้รับ ชำระดอกเบี้ยตรงตามกำหนดและสม่ำเสมอโดยตลอด

เมื่อพิจารณาผลประกอบการของสหกรณ์ฯ ในรอบระยะเวลาบัญชีปี ๒๕๖๓ (สิ้นสุด ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓) ปรากฏผลประกอบการในช่วง ๔ เดือนแรกของปี ๒๕๖๓ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Asset: ROA) อยู่ในระดับประมาณร้อยละ ๑.๘๐ ซึ่งคาดว่าทั้งปีจะอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา คือร้อยละ ๕.๓๗ และอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (Return on Equity: ROE) อยู่ที่ร้อยละ ๓.๗๒ ซึ่งคาดว่าทั้งปี จะอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาคือ ร้อยละ ๑๑.๓๗ แม้ว่าการบริหารในปี ๒๕๖๓ จะอยู่ภายใต้สภาวะการณ์ ที่อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดมีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ปลายปี ๒๕๖๒ แต่ทางสหกรณ์ฯ ก็ยังบริหารสินทรัพย์และทุน ของสหกรณ์ฯ ให้เกิดผลตอบแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กรณีที่มีสมาชิกประสงค์จะถอนเงินฝากในบัญชี เนื่องจากช่วงนี้ทางรัฐบาลมีการออกพันธบัตรเพื่อขาย แก่ผู้ลงทุนทั่วไป ซึ่งสมาชิกหลายท่านให้ความสนใจมีความประสงค์จะนำเงินไปลงทุนในพันธบัตรดังกล่าว โดย สหกรณ์ฯ ได้มีแผนการและเตรียมความพร้อมรับกับสถานการณ์ จากการที่ได้กำหนดให้สมาชิกที่ประสงค์ จะถอนเงินจะต้องแจ้งถอนเงินฝากล่วงหน้า สหกรณ์ฯ ได้ดำเนินการตามวิธีการปฏิบัติที่กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิก และเพื่อที่จะทำให้สหกรณ์ฯ สามารถบริหารจัดการวางแผนทางการเงินได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การดูแลเงินเบิกถอนและสภาพคล่องของสหกรณ์ฯ ก็เพื่อเป็นการดูแลและรักษาสิทธิ ประโยชน์ของสมาชิกโดยรวมเป็นประการสำคัญ

ขอเรียนย้ำว่า สหกรณ์ฯ มีการบริหารจัดการที่ดีและมั่นคง มีสถานะการเงินและสภาพคล่องในการ บริหารงานและดำเนินกิจการต่าง ๆ ของสหกรณ์ฯ ได้เป็นอย่างดี **ความเข้าใจ ความไว้วางใจ ความเชื่อมั่น จากสมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกท่านเป็นสิ่งสำคัญมากที่สุด** อันจะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนและบริหารงาน ของสหกรณ์ฯ คณะกรรมการฯ และฝ่ายจัดการ จะใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์บริหารงานอย่างดีที่สุด เต็มกำลังความสามารถเพื่อให้สมาชิกได้รับประโยชน์สูงสุด ต่อไป

ด้วยความเคารพและปรารถนาดีเสมอ

(นางสาววิณา ลิ้มสวัสดิ์)

ประธานกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓